

รอยัล คลิฟควาร์รางวัลเกียรติยศ “TTG Travel Hall of Fame” ติดต่อกัน 12 ปีซ้อน



พัทยา, ประเทศไทย – รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการท่องเที่ยวอย่าง “TTG Travel Hall of Fame Award” ในงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ฉลองครบรอบปีที่ 29 ของ TTG Asia โดยรอยัล คลิฟ ได้รับยกย่องว่าเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกติดต่อกันเป็นปีที่ 12 แล้ว

คุณ พงา วรรณะกุล กรรมการผู้จัดการรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พร้อมคุณวิทนาถ วรรณะกุล ประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลประจำปี 2561 ซึ่งมอบให้เป็นเกียรติแก่องค์กร และบุคคลสำคัญต่างๆ ในความสำเร็จและความมุ่งมั่นในการทำงาน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว รวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากมาย ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเว็ลด์คลาส จึงสามารถการันตีได้ว่าแขกผู้เข้าพักทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

TTG Asia ได้จัดตั้งการมอบรางวัล Travel Hall of Fame มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละภูมิภาค ซึ่งรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ได้รับรางวัลนี้ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2549 และได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่นั้นมา รวมถึง ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติกว่า 200 รางวัลจากองค์กรที่มีชื่อเสียงทั่วโลกด้วยเช่นกัน

“ผมรู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการท่องเที่ยวอย่าง TTG Travel Hall of Fame เป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง 12 ปี การได้รับรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของความตั้งใจ และความทุ่มเทในการให้บริการที่เป็นเลิศของทีมงานรอยัล คลิฟ รวมถึง ความเข้าใจในความต้องการของแขกผู้เข้าพักได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังเป็นการผลักดันให้เรามุ่งมั่น พัฒนาการบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่แขกผู้เข้าพักทุกท่านต่อไป” กล่าวโดยคุณวิทนาถ วรรณะกุล ประธานกรรมการบริหารรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป มีพื้นที่ส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติกว่า 120 ไร่ ประกอบไปด้วย 4 โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว พร้อมห้องพักที่หลากหลาย และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย พร้อมวิวทะเลสีครามอันงดงามของอ่าวไทยแบบพาโนรามา ที่จะทำให้ประสบการณ์ของท่านน่าจดจำ และพิเศษสุด การันตีด้วยกว่า 200 รางวัลจากองค์กรระดับชาติและนานาชาติ จองโดยตรงกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป รับประกันราคาที่ดีที่สุด คู่มีค่ากับแพ็คเกจ และโปรโมชั่น

ชั้นพิเศษมากมาย ที่ www.royalcliff.com หรือติดต่อแผนกสำรองห้องพัก (+66) 38 250 421 ต่อ 2732 หรือ reservations@royalcliff.com